

21 มีนาคม 2568 ณ วัดบูรณาวาส ตำบลเขา  
พังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ใน  
โอกาสการจัดงาน “อำเภอยิ้ม”

สมาคมการค้าเกษตรกรและห่วงโซ่อุปทาน  
เกษตรกรกรมไทย( สกอท.) นำโดยนายละม้าย เสน  
ขวัญแก้ว และคณะ ประชุมร่วมกับนายอำเภอหัวไทร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายเมษัณฑ์ โสภากัณฑ์  
และคณะ ( เกษตร ประมง พัฒนาการอำเภอ) โดย  
พระอาจารย์สมเกียรติ กิตติปัญญา เจ้าอาวาสวัดบ้าน  
ด่าน เป็นผู้ประสานงานการจัดประชุม เรื่อง แผนงาน  
พัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อแก้ปัญหาการตลาด เริ่มจากการ  
สำรวจข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร โดยผู้นำชุมชน (   
ผู้ใหญ่บ้าน ) มอบเกษตรกรอำเภอออกแบบสำรวจ นำ  
ข้อมูลมาประมวลผล วิเคราะห์ และเชิญชวน “จัดตั้ง  
กลุ่มอาชีพ” พัฒนาความรู้ทักษะการบริหารกลุ่ม การ  
คิดต้นทุน และมาเชื่อมโยงกับด้านการขาย การตลาด  
แบบ”ล่วงหน้า” กับสมาคมการค้าเกษตรกรฯ (   
สกอท.) พระอาจารย์สมเกียรติ กิตติปัญญา เจ้า  
อาวาสวัดบ้านด่าน ผู้ประสานงานการประชุม สรุปว่า  
ขั้นตอนระบบงานมี 4 ขั้นตอน คือ

1.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องออกแบบสำรวจข้อมูล  
ครัวเรือนด้านการประกอบอาชีพ และนายอำเภอมอบ

ให้ผู้ใหญ่บ้านสำรวจข้อมูลส่งให้นายอำเภอและ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ส่งข้อมูลให้ 2 แห่ง)

2. ท้องถิ่นและอำเภอชวนครัวเรือนที่สนใจ และยังไม่  
มีกลุ่ม ร่วมจัดตั้งกลุ่มอาชีพแนวใหม่ ด้วยการจัด  
กระบวนการอบรมให้ความรู้ ครั้งแรก โดยพระ  
อาจารย์สมเกียรติ และคณะวิทยากรจากกลุ่มอาชีพที่  
ประสบความสำเร็จแล้ว

3. จัดฝึกอบรมกระบวนการสร้างความเข้มแข็ง  
ด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ โดยคณะวิทยากร  
ของพระอาจารย์สมเกียรติ ด้านการบริหารจัดการ  
กลุ่มให้เข้มแข็งในทุกมิติ

4. ประสานการขาย การตลาดกับสมาคมการค้า  
เกษตรกรฯ (สกอท.) วางแผนการขาย การตลาดแบบ  
ล่วงหน้า ดดยการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่  
เกี่ยวข้อง และให้ครัวเรือนเจ้าของสินค้า นำเข้าข้อมูล  
“จองตลาด” ในระบบ [www.konnthai.com](http://www.konnthai.com) เพื่อนำ  
ข้อมูลไปวางแผนการขาย การตลาด และบริหาร  
จัดการเรื่องการเงินแบบ “การดูแลรักษาผลประโยชน์  
ของคู่สัญญา หรือ เอสโคว์” ( Escrow ) ร่วมกับ  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (   
นำร่อง )

โดยนายอำเภอหัวไทร กำหนดการให้จัดทำ การ  
สำรวจข้อมูลครัวเรือนให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 21  
เมษายน 2568

ส่วนสมาคมการค้าเกษตรกรฯ นำร่องแผนงาน  
ตลาด “ฟักทอง” ในพื้นที่อำเภอหัวไทร อำเภอระโนด  
ตั้งเป้าหมายหาเกษตรกรนำร่อง จำนวนฟักทอง  
ประมาณ 200 - 300 ต้น และร่วมมือกับสำนักงาน  
เกษตรอำเภอ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด  
นครศรีธรรมราช ออกแบบวางแผนเรื่องตลาดฟักทอง  
เป็นการเฉพาะ (ตาม กระบวนการ 4 ขั้นตอน ที่พระ  
อาจารย์สมเกียรติ ได้ออกแบบไว้ แต่ทำแบบรวดเร็ว  
- Quick Win นำร่องก่อน) โดยมีนายละม้าย เสนขวัณ  
แก้ว และนายสุรินทร์ ชูบัว กรรมการและสมาชิก  
สมาคมการค้าเกษตรกรฯ เป็นผู้ดำเนินการ

หมายเหตุ ส่วนราชการที่เข้าร่วมการประชุม  
ได้แก่ 1. เกษตรอำเภอหัวไทร นางสาวขวัญชนก  
บุปผากิจ 2. พัฒนาการอำเภอหัวไทร นางสาวอัจฉิมา  
มุสิกะพันธ์ 3. ประมงอำเภอหัวไทร นางยุวดี สกกุล  
แก้ว

นายณรงค์ คงมาก กรรมการสมาคมการค้า  
เกษตรกรและห่วงโซ่อุปทานเกษตรกรรมไทย (   
สกอท.) บันทึกการประชุม 21 มีนาคม 2568

